

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๖๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ (ทุกอำเภอ) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๖๒๗

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ด้าน และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสมัครเข้ารับการคัดเลือก ด้านใดด้านหนึ่ง โดยคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด ได้พิจารณาและรายงานผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศผลการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอ แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ได้ทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒ (งานทั่วไป)

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๓๐๗

www.phraelocal.go.th

๒๒
๑๖๒/๑๖๒

ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๖๒๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เลขที่ ๑๕๗๒
วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

มี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๘๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๓๖๕๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งผลการคัดเลือกดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๕๕๖
ผู้ประสานงาน นายโพธิ์รัตน รัตนพันธ์ ๐๘๕-๖๖๑๑๗๓๑



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. ด้านการศึกษา
๒. ด้านสาธารณสุข
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๕. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. ด้านส่งเสริมการสร้างอาชีพ
๙. ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
๑๐. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๑๑. ด้านส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

บัดนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกจำนวน ๓๙๗ แห่ง จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. ด้านสาธารณสุข

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๗	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	เทศบาลเมืองปัตตานี	โครงการจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง
๑๘	พัทลุง	ป่าบอน	องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหม่	โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑
๑๙	พิจิตร	ทับคล้อ	เทศบาลตำบลทับคล้อ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน
๒๐	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบล ร่องภาค	โครงการเสริมพลังหมอครอบครัว อาวุโส โอเค เสน่ห์ผู้สูงวัยตำบลร่องภาค
๒๑	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	การจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม แบบบูรณาการภาคีเครือข่าย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๒
๒๒	ยโสธร	มหาชนะชัย	องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเมือง	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการ สร้างวินัยเชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของ ครอบครัว
๒๓	ร้อยเอ็ด	ทุ่งเขาหลวง	องค์การบริหารส่วนตำบล มะบ้า	การบูรณาการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย แบบครบวงจร
๒๔	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลน้ำคอก	โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ เพื่อสุขภาพประชาชนตำบลน้ำคอก
๒๕	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลเมืองเขาสامยอด	ศูนย์บริหารสัตว์ นวัตกรรมกรรมการบริหาร จัดการโรคพิษสุนัขบ้า
๒๖	ลำพูน	เวียงหนองล่อง	เทศบาลตำบลหนองล่อง	โครงการตำบลหนองล่องปลอดโรค พิษสุนัขบ้า
๒๗	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและ แก้ไขห้องไม่พร้อมเพื่อลดการตั้งครกภใน วัยรุ่นเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างยั่งยืน
๒๘	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	เทศบาลตำบลด่านสำโรง	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR

๔. ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๓๑	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบล ลานป่า	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
๓๒	แพร่	สูงเม่น	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๒
๓๓	มหาสารคาม	พยัคฆภูมิพิสัย	องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงสะอาด	กองทุนธนาคารขยะเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตชุมชนตำบลเวียงสะอาด
๓๔	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	เทศบาลตำบลผึ่งแดด	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ ในครัวเรือนและการใช้ประโยชน์จากขยะ มูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒
๓๕	ยโสธร	กุดชุม	เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๓๖	ร้อยเอ็ด	โพนทอง	องค์การบริหารส่วนตำบล วังสามัคคี	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะต้นทาง
๓๗	ระยอง	วังจันทร์	องค์การบริหารส่วนตำบล วังจันทร์	โครงการคัดแยกขยะในชุมชน "ขยะไม่ล้น คนปลอดภัย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๘	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	เทศบาลตำบลหลักเมือง	โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
๓๙	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบล ไกร์ธนู	โครงการบริหารจัดการขยะ
๔๐	ลำปาง	เมืองปาน	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขอ	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
๔๑	ลำพูน	ป่าซาง	เทศบาลตำบลแม่แรง	โครงการชุมชนปลอดขยะยั่งยืน "การจัดการขยะบนวิถีพอเพียง"
๔๒	ศรีสะเกษ	ขุนหาญ	เทศบาลตำบลขุนหาญ	โครงการจัดการขยะในชุมชนแบบบูรณาการ
๔๓	สกลนคร	โคกศรีสุพรรณ	องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าโพนค้อ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
๔๔	สงขลา	คลองหอยโข่ง	เทศบาลตำบลโคกม่วง	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลประจำปี ๒๕๖๒)

๕. ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๔	บุรีรัมย์	ประโคนชัย	เทศบาลตำบลประโคนชัย	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประโคนชัย (เทียนพรรษาภูมิปัญญา ประโคนชัย)
๑๕	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี	การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี
๑๖	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน	โครงการประเพณีลอยกระทง
๑๗	พะเยา	ปง	องค์การบริหารส่วนตำบลผา ช้างน้อย	โครงการงานประเพณีท้องถิ่นงานประเพณี ปีใหม่ม้ง
๑๘	พัทลุง	เมืองพัทลุง	เทศบาลตำบลท่าแค	โครงการเทพถ่ายทอด
๑๙	แพร่	เมืองแพร่	เทศบาลตำบลช่อแฮ	โครงการสืบสานเรียนรู้ภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒
๒๐	มุกดาหาร	ดงหลวง	เทศบาลตำบลดงหลวง	ประเพณีบรูไฮ ไทโซ่ (เดือนสามออกใหม่ สามคำ)
๒๑	ยโสธร	คำเขื่อนแก้ว	องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทัน	ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย การแกะสลักตัวจิวหนังประโมทัยตำบล โพนทัน พิพิธภัณฑน์หนังประโมทัยตำบล โพนทัน
๒๒	ยะลา	เมืองยะลา	เทศบาลตำบลท่าสาป	โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น (ย้อนอดีตเมืองยะลา ๒ ผังคลอง ๓ วัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑)
๒๓	ระยอง	บ้านค่าย	เทศบาลตำบลชากบก	โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒
๒๔	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว	โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย - ยวน
๒๕	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	เทศบาลเมืองลพบุรี	โครงการงานกิจการ ศาสนา งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
๒๖	ลำปาง	ห้างฉัตร	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ส่น	โครงการ "ครูของถิ่น บุญฮ่อม"

๖. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อบท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการระบบการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
๒	ชุมพร	ปะทิว	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดทุ่งวัวแล่น
๓	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เทศบาลตำบลนางแล	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคนตำบลนางแล
๔	นครพนม	ท่าอุเทน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมวิถีชนเผ่า
๕	บุรีรัมย์	บ้านกรวด	เทศบาลตำบลบึงเจริญ	ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านฝิ่งร้อยเรียงและพิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์วัดป่าพระสบาย
๖	ปราจีนบุรี	บ้านสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน	ประเพณีแห่พระทงน้ำและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๗	พัทลุง	เขาชัยสน	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาชัยสน
๘	พิจิตร	เมืองพิจิตร	องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ	กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์
๙	แพร่	ร้องกวาง	เทศบาลตำบลบ้านเวียง	โครงการ "ผ่อ กีน แอ่ว" ของดีตำบลบ้านเวียง
๑๐	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต
๑๑	ยโสธร	เมืองยโสธร	เทศบาลตำบลลาดทอง	โครงการสร้งน้ำธาตุก่องข้าวน้อย
๑๒	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลเมืองระนอง	การบริหารจัดการสวนสาธารณะรักษะวาริน
๑๓	เลย	ภูเรือ	องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง	โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลลาดค่าง
๑๔	ศรีสะเกษ	ไพรบึง	องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ	โครงการชุมชนบ้านเยอเพื่อการท่องเที่ยวและศึกษาเชิงวัฒนธรรม
๑๕	สกลนคร	วาริชภูมิ	เทศบาลตำบลปลาไหล	โครงการตามรอยวัฒนธรรม สืบสานประเพณีชมของดีน้ำลุ่มวัดวิถีชุมชนดงคำโพธิ์ (หาดสวนหิน ถิ่นวาริชภูมิ)

๘. ด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๑๔	พิจิตร	สามง่าม	องค์การบริหารส่วนตำบล รังนก	โครงการขับเคลื่อนวิธีการสหกรณ์สู่ชุมชน
๑๕	พิษณุโลก	บางระกำ	เทศบาลตำบลพันเสา	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ (ส่งเสริมการทำ เกษตรแบบปลอดภัยเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้แก่ประชาชน)
๑๖	แพร่	เมืองแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองหม้อ	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนว พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒
๑๗	มหาสารคาม	บรบือ	องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองม่วง	การพัฒนาส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวโดยชุมชน
๑๘	ยโสธร	มหาชนะชัย	องค์การบริหารส่วน ตำบลบากเรือ	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการ ทอผ้ามัดหมี่
๑๙	ร้อยเอ็ด	พนมไพร	องค์การบริหารส่วน ตำบลนาवल	โครงการเตา ๓ ดี เศรษฐีนาवल
๒๐	ลำปาง	ห้างฉัตร	องค์การบริหารส่วนตำบล วอแก้ว	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร อินทรีย์ครบวงจร
๒๑	ศรีสะเกษ	กันทรลักษณ์	องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสำราญ	โครงการเพิ่มทักษะและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายชุมชน ตำบลโนนสำราญ
๒๒	สตูล	ทุ่งหว้า	องค์การบริหารส่วน ตำบลนาทอน	โครงการกลุ่มจักสานต้นคลุ้มภูมิปัญญา สร้างอาชีพ
๒๓	หนองคาย	เมืองหนองคาย	องค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองคาย	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๔	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	เทศบาลตำบลห้วยนา	โครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
๒๕	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	เทศบาลตำบลโพสะ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหัศจรรย์ยางรถยนต์

๑๐. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่อ อปท.	ชื่อโครงการสำคัญ
๓๐	พิษณุโลก	พรหมพิราม	องค์การบริหารส่วนตำบล พรหมพิราม	โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
๓๑	เพชรบุรี	บ้านลาด	องค์การบริหารส่วนตำบล สมอพลือ	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ตำบลสมอพลือ
๓๒	เพชรบูรณ์	หล่มสัก	องค์การบริหารส่วนตำบล สักหลง	โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบล สักหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๓	แพร่	สอง	องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหนุน	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ศักยภาพองค์ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
๓๔	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว	โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูที่ไร้ รอยต่อในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ในผู้สูงอายุ
๓๕	มหาสารคาม	นาइन	เทศบาลตำบลนาइन	โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบล นาइन
๓๖	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
๓๗	ยโสธร	ป่าดัว	เทศบาลตำบลป่าดัว	โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล ป่าดัว ปี ๒๕๖๒
๓๘	ยะลา	กรงปินัง	องค์การบริหารส่วนตำบล สะเอะ	โรงเรียนผู้สูงอายุ กีรออาตีส่งเสริมสุขภาพ
๓๙	ระนอง	เมืองระนอง	เทศบาลตำบลราชกรูด	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลราชกรูด
๔๐	ระยอง	เมืองระยอง	เทศบาลตำบลทับมา	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลทับมา
๔๑	ราชบุรี	โพธาราม	เทศบาลเมืองโพธาราม	ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการ Day Care Center
๔๒	ลำปาง	เกาะคา	เทศบาลตำบลเกาะคา	โครงการการสร้างสังคมผู้สูงอายุคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๔๓	ลำพูน	บ้านโฮ้ง	เทศบาลตำบลศรีเตี้ย	โครงการตำบลศรีเตี้ยเมืองเป็นมิตรกับ ผู้สูงอายุสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย